

กสทช.ไฟเขียวควรวมธุรกิจ AIS-3BB

คลอดกฎเหล็กห้ามขึ้นราคา-สั่งยื่นแพ็กเกจ 5 ปี

กสทช.เสียงข้างมากอนุญาตให้ AIS และ 3BB ควรวมธุรกิจ พร้อมกำหนดเงื่อนไขและมาตรการ เฉพาะคุ้มครองผู้บริโภค ห้ามขึ้นราคาลดคุณภาพ บริการ สั่งยื่นโปรแพ็กเกจราคาต่ำสุด 5 ปี

วันที่ 10 พ.ย.2566 ที่ประชุม กสทช.ได้พิจารณาการ รวมธุรกิจระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (บริษัท AWN) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท TTTBB) โดยที่ประชุม กสทช. เสียงข้างมากอนุญาตการรวมธุรกิจ

และกำหนดข้อกังวล (Points of concern) จำนวน 3 ประเด็น และเห็นชอบเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะ เพื่อให้บริษัท AWN และบริษัท TTTBB ปฏิบัติ ดังนี้ 1.เรื่องอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ ให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กสทช. ห้ามขึ้นราคาและลดคุณภาพ การให้บริการ โดยให้คงรายการส่งเสริมการขายซึ่งมีราคา ต่ำที่สุดก่อนรวมธุรกิจ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจ. คุ้มครองผู้ใช้บริการรายปัจจุบัน โดยให้คงรายการส่งเสริมการขาย (Package) คุณภาพการ ให้บริการ และราคาแก่ลูกค้า ที่มีการใช้บริการอยู่ก่อนการ รวมธุรกิจจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาให้ บริการซึ่งทำไว้กับผู้ให้บริการรายนั้น

2.เรื่องการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยต้องเปิดให้ ผู้ให้บริการรายอื่นเช่าใช้โครงข่าย (open access). เปิดให้ บริการ Fixed Broadband Service Unbundling ในระดับ ก้าส่ง (Wholesale) ทุกพื้นที่ภายใต้หลักการ Cost-based Basis และราคาไม่เกินอัตราที่ กสทช.กำหนด. จัดทำแผน ขยายโครงข่าย Fixed Broadband Access ไปยังพื้นที่ที่มี มูลค่าทางเศรษฐกิจต่ำ และกำหนดจำนวนเงินที่จะนำไป ลงทุนในการขยายโครงข่าย Fixed Broadband Access ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทในระยะเวลา 5 ปี และให้ นำส่งผลการดำเนินการ กสทช.ทุก 6 เดือน เป็นต้น

และ 3.กลไกการติดตามและประเมินผลการรวมธุรกิจ ต้องรายงานผลการประกอบธุรกิจ ภายใต้การดำเนินการ ตามกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับจาก กสทช. เป็นราย 6 เดือน หรือตามแต่ระยะเวลาที่ กสทช.กำหนด ตามแบบที่ กสทช.กำหนด ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี และหากหลังรวมธุรกิจ หาก กสทช. ได้รับการร้องเรียน ว่ามีพฤติกรรมผูกขาด หรือจำกัดการแข่งขันในการให้ บริการกิจการ โทรคมนาคมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระ สำคัญทำให้เงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะไม่เหมาะสม กสทช.อาจระงับ ยกเลิก เพิ่มเติม หรือปรับปรุงมาตรการ เฉพาะใหม่ก็ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น